



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	อธิการบดี	นำเสนอ นโยบายการบริหารต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประธานฯ ขอให้อธิการบดีรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการที่ประชุมฯ ไปเป็นข้อคิดในการบริหารจัดการและจัดทำยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
2	ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาทกสิกิจเพื่อการคั่นคว่ำและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์	รองศาสตราจารย์อู๋ทัย คั่นโซ ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาทกสิกิจเพื่อการคั่นคว่ำและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการสถาบันสุวรรณวาทกสิกิจเพื่อการคั่นคว่ำและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมฯ รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ควรเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์ เช่น ไส้กรอก ที่ทำจากไก่ หรือเนื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของสถาบันสุวรรณวาทกสิกิจเพื่อการคั่นคว่ำและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 2.นโยบายด้านการวิจัยไม่ควรขยายกว้างไปถึงเรื่องช้าง สัตว์สวยงาม ควรเน้นในเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ 3.ควรมีการทบทวนเรื่องการฝึกอบรมผสมเทียม เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติกำหนดให้กระทำได้เฉพาะสัตว์แพทย์เท่านั้น 4.การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อนระดับนานาชาติค่อนข้างน้อยไม่ทำท่ายควรจัดให้มีหน่วยบริการที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ 5.การที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยไม่ถือเป็นจุดอ่อน เนื่องจากสถาบันฯ มีศักยภาพที่สูง มีบุคลากรและอุปกรณ์ที่สามารถนำไปสร้างรายได้ได้ โดยการร่วมมือกับภาคเอกชน และการให้บริการประชาชน
3	โครงการหลักสูตร SLUSE ภาคพิเศษ	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ เป็น โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ	อนุมัติ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 14 ราย	
		แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
		ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้เช่าที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	
		รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ	ที่ประชุมรับทราบ
5	รองฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ และสำนักงานตรวจสอบภายใน	ขออนุมัติแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6	สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติโครงการหลักสูตร- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรก ให้มีความพร้อมและเข้มแข็งเพื่อรองรับภาระงานสอนของหลักสูตร 2.ขอให้ทบทุนเรื่องจำนวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับแผนการรับนิสิต 5 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ 3.เมื่อใช้หลักสูตรไปแล้วช่วงหนึ่งควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำ เพื่อให้หลักสูตรมีจุดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว 4.การวางแผนเรื่องงบประมาณในส่วนของงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ค่อนข้างน้อย ซึ่งโครงการฯ มีความจำเป็นจะต้องเตรียม งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 5.ควรพิจารณาให้โควตาสำหรับผู้เรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ควบคู่กับการรับสมัครเข้าศึกษาปกติ
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ควรระบุคุณสมบัติหรือพื้นฐานของผู้เรียนในระดับปริญญาเอกให้ชัดเจน 2.การจัดอาจารย์สนับสนุนที่มาช่วยสอนควรเชื่อมโยงกับสาขาวิชาเกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้การทำงานครบวงจรและอาจมี โครงการวิจัยร่วมกัน
9	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ "ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป" เป็น "ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ"	อนุมัติ
10	อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาต่อเวลาราชการข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2550 จำนวน 6 คณะ 10 ราย	
11	สำนักงานบริหาร กลุ่มภารกิจวิชาการ	การอนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)	
12	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แผน ก แบบ ก (2)	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
13	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์- การอาหาร เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร	
14	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์	
15	สำนักงานคณะกรรมการ- การอุดมศึกษา	การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และการเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ
16	กองวิเทศสัมพันธ์	รายงานความคืบหน้าในการเตรียมการจัดพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ H.I.H. Prince Akishino	
17	คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายในระดับมหาวิทยาลัย	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)